

Số: 15 /KH-DTNT

Thuận Bắc, ngày 04 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc
miền núi trong lĩnh vực giáo dục năm 2019

Kính gửi: Sở GD-ĐT – Phòng Nghiệp vụ Dạy học.

Thực hiện Công văn số 355/KH-SGDĐT ngày 22/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi trong lĩnh vực giáo dục năm 2019.

Trường PTDT Nội Trú Thuận Bắc xây dựng kế hoạch công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi trong lĩnh vực giáo dục, năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đẩy mạnh công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức, người lao động về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi trong lĩnh vực giáo dục và thông qua công tác này, góp phần xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; động viên các tầng lớp nhân dân, cha mẹ học sinh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục – đào tạo; tham gia xây dựng chính quyền, quản lý xã hội và tạo sự đồng thuận của xã hội.

Cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường cần nhận thức đầy đủ về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi và xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan; khẳng định công tác dân vận là biện pháp hữu hiệu để thực hiện dân chủ ở cơ sở.

II/ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác truyền thông

Quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 646-QĐ/TU ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 23/02/2017 của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 1097/KH-SGDĐT ngày 16/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về công tác Dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức với các hình thức: cử nhân sự tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên đề.

1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về dân vận của Đảng, Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng tâm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc cam kết học tập và làm theo tư tưởng tâm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của mỗi CB-VC, nhà giáo và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao;

Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức bình chọn, nhân rộng các gương tiêu biểu, điển hình, mô hình mới về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” của cơ quan, đơn vị.

Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng như: phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, “*xây dựng nếp sống văn minh đô thị*”, “*bảo vệ an ninh Tổ quốc*” và cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” Nhà trường xây dựng bộ quy tắc ứng xử nơi công sở, công khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện.

Đăng ký hưởng ứng, tham gia tích cực các công trình thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019.

Bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu điển hình về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” của đơn vị.

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, phát huy vai trò của chính quyền đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với chống quan liêu, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục giáo dục rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống trong đội ngũ CB-CC-VC, Nhà giáo trong đơn vị. Tích cực sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức; xây dựng lối sống gần dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị. Khuyến khích tập thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống quan liêu. Đặc biệt là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ Lãnh đạo theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư TW Đảng trong mọi lĩnh vực; trong đó quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự và quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng “bỏ sót”, chậm trễ trong việc giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình từ thiện xã hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, “*dân chủ*”, “*nhân quyền*” gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn và “*diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch.

Phát huy tốt vai trò của nhân dân, luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân, của giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh. Nghiêm túc trong việc xây dựng và thực hiện các quy chế dân chủ, luôn tạo điều kiện tốt để quần chúng nhân dân tham gia cùng thực hiện.

Thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách cho người học, người dạy nhất là vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Công khai minh bạch tại các đơn vị nhà trường

Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai được quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện công khai, niêm yết bao gồm: các quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục; công tác kế hoạch 5 năm, hàng năm; quản lý và sử dụng biên chế, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, tuyển sinh, thi tuyển chức danh, công tác thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản, đất đai và phân công chuyên môn, nâng lương đối với người lao động; công khai Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai về chất lượng giáo dục; công khai thu nhập, tài sản của các nhân theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt việc công khai minh bạch hoạt động quản lý, điều hành của BGH, đảm bảo được quyền làm chủ thực sự của cán bộ, viên chức trong việc tham gia quản lý, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng trường bằng các quy chế, kế hoạch, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với hoạt động giữa chính quyền và các tổ chức Đoàn thể.

Tăng cường phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và các tổ chức Đoàn, Đội, Hội trong đơn vị, nhằm phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống của công chức, viên chức, người lao động, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh diện chính sách.

4. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu khó khăn, tránh gây phiền hà cho công dân khi liên hệ công tác, luôn lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, kịp thời giải trình, tháo gỡ như công tác chuyển trường, cấp phát văn bằng, chứng chỉ . . . được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc công khai, niêm yết các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức, viên chức và học sinh; thủ tục tuyển sinh, chuyển trường của học sinh, luân chuyển công tác, đào tạo bồi dưỡng giáo viên.

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong

trong hoạt động quản lý, công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị

5. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục;

Tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm học 2021- 2022 đối với lớp 6; năm học 2022- 2023 đối với lớp 7; năm học 2023- 2024 đối với lớp 8; đến năm học 2024- 2025 đối với lớp 9.

Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân và CB-CC-VC triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm thực hiện theo nội dung, chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường công tác tham mưu, bằng mọi giải pháp vận động học sinh đến trường, tập trung duy trì sĩ số, không để học sinh bỏ học; trong đó chú trọng học sinh dân tộc thiểu số, miền núi.

Vận động và có kế hoạch cử nhà giáo tham gia học bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Chăm, Raglai) để thực hiện tốt công tác dân vận.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Giám hiệu nhà trường căn cứ chức năng và nhiệm vụ của nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

CĐCS, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, các tổ chuyên môn, tổ Văn Phòng, tổ quản lý nội trú tham mưu BGH nhà trường tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện trong nhà trường và thực hiện báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi trong lĩnh vực giáo dục, năm 2019 của trường PTDTNT Thuận Bắc. Đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT(NVDH) (báo cáo);
- Đăng Website;
- Lưu: VT.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

(đã ký)

Trần Văn Bằng

